

เลขที่: 2568-01

วันที่ 14 มกราคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เรื่อง รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห่งกองขนาดแฮนดีไซส์จำนวน 1 ลำ (เรือรจเรช นารี)

บริษัท พีริเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงการทำการขายเรือบรรทุกสินค้าแห่งกองขนาดแฮนดีไซส์จำนวน 1 ลำ กล่าวคือ เรือรจเรช นารี (“เรือ”) โดยบริษัท พีริเชียส จัสมินส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน (“ผู้ขาย”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วันที่ทำการขาย: เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ผู้ขายได้ลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงซื้อขายเรือกับผู้ซื้อ โดยครบถ้วนเพื่อขายเรือลำดังกล่าว
- รายละเอียดของเรือ:

เรือ	รจเรช นารี
ประเภทของเรือ	เรือบรรทุกสินค้าแห่งกอง
ขนาดระวางบรรทุก (เดทเวทตัน)	29,870 โดยประมาณ
ประเทศที่สร้าง	ญี่ปุ่น
ปีที่สร้าง	2548
ธง	ไทย
วันส่งมอบเรือ	ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2568

- วัตถุประสงค์: ตามนโยบายการปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือของบริษัทฯ โดยการขายเรือที่มีอายุมาก และซื้อเรือที่มีอายุน้อยกว่าและขนาดใหญ่กว่า โดยบริษัทฯ ได้ขายเรือดังกล่าวเนื่องจากมีอายุมาก หลังจากการขายเรือลำดังกล่าว และรับมอบเรือจำนวน 4 ลำที่ได้สั่งซื้อใหม่ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับมอบ (ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศก่อนหน้านี้) กองเรือของบริษัทฯ จะมีเรือจำนวนทั้งสิ้น 43 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,961,634 เดทเวทตัน โดยประมาณ
- คู่สัญญา / ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ผู้ซื้อเรือเป็นบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ
- ราคาขายเรือ: ราคาขายเรือเป็นเงิน 8,800,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาตลาด
- เงื่อนไขในการชำระเงิน: เงินมัดจำร้อยละ 15 ของราคาขายเรือได้ถูกโอนเข้าบัญชีร่วมของตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 และผู้ซื้อจะโอนเงินงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 85 เข้าบัญชีร่วมของตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย

ภายใน 3 วันทำการธนาคาร ก่อนวันกำหนดส่งมอบเรือ ทั้งนี้ เงินมัดจำพร้อมกับเงินงวดสุดท้ายจะถูกโอนให้แก่ผู้ขายเมื่อส่งมอบเรือ

7. มูลค่ารวมของรายการ:

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การคำนวณขนาดของรายการ มีดังนี้

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายเท่ากับ 8.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
= 306.01 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.774 บาท / 1 ดอลลาร์สหรัฐ)
/ มูลค่ารวมของสินทรัพย์* = 23,265.44 ล้านบาท
= ประมาณ ร้อยละ 1.32

*จากงบการเงินรวมสอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ไม่เข้าข่ายการเปิดเผยรายการใด ๆ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ขนาดของรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา: มูลค่ารวมของรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา (รวมรายการข้างต้นแล้ว) มีขนาดเพียงประมาณร้อยละ 1.32 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายการเปิดเผย รายการใด ๆ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอขมุดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอดัม คูรานา)

กรรมการบริหาร